



ที่ นร ๑๒๐๘/๖๑๐

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด่วนที่สุด ที่ สวส. ๑๖๐๑/๒๕๖๔ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอร้องว่า สวส. จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอบประเมินสมรรถนะทั้ง ๒ ครั้งจากที่ประกาศไว้เดิมได้หรือไม่ โดยครั้งที่ ๑ เปลี่ยนจากการสอบข้อเขียนเป็นการให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ จัดทำ Portfolio เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน และครั้งที่ ๒ ปรับการสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาประกาศ สวส. เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลฯ แล้วมีความเห็นดังนี้

๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียนเป็นวิธีการประเมินความสามารถ ทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก โดยกำหนดวิชาที่สอบข้อเขียนไว้ด้วย หาก สวส. จะปรับเปลี่ยนให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ จัดทำ Portfolio ควรพิจารณาว่าเป็นวิธีการที่สามารถประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในตำแหน่ง ซึ่งสามารถทดแทนการสอบข้อเขียนได้หรือไม่ และเป็นวิธีการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ว่าปราศจากการแทรกแซงหรือสนับสนุนจากบุคคลอื่นได้หรือไม่

๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์เป็นการปรับช่องทางที่คณะกรรมการยังคงประเมินผู้เข้ารับการประเมินฯ โดยมีได้เปลี่ยนวิธีการประเมินสมรรถนะ

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินสมรรถนะทั้ง ๒ ครั้ง สวส. ควรพิจารณาอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สวส. ในเรื่องดังกล่าว และข้อกำหนดออก ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ปรับปรุงและผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการ ควบคุมโรคต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์กรมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

โทร. ๐๙ ๔๕๕๗ ๙๐๘๔ (สุณี) โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th